

ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ กับงานวิ่งฮาล์ฟมาราธอน Bangsaen21-2016 มุ่งสู่งานวิ่งฮาล์ฟมาราธอนที่ดี ที่สุดในเอเชีย



ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง ตอกย้ำความเป็นฮาล์ฟมาราธอนที่ดีที่สุดใน Bangsaen21-2016 ด้วยกระแสตอบรับงานวิ่งคุณภาพมาตรฐานระดับโลก ที่นักวิ่งชาวไทยทั่วประเทศ และนักวิ่งต่างชาติรวม 31 ประเทศ กว่า 10,000 คน ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า นี่คืองานวิ่งที่ดีที่สุดในระดับมาตรฐานการจัดงานเทียบเท่างานวิ่งมาราธอนระดับโลก

ผ่านไปแล้วกับงานวิ่งคุณภาพแห่งปีที่ทุกคนรอคอย Bangsaen21-2016 ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากนักวิ่ง ที่พร้อมใจใจโหวตให้งาน Bangsaen21-2016 เป็นงานวิ่งที่ดีที่สุดในเอเชียเป็นปีที่ 2 เดินหน้ายกระดับงานวิ่งไทยเทียบเท่าระดับอินเตอร์ ตอกย้ำเป้าหมายการเป็นงานวิ่งฮาล์ฟมาราธอนที่ดีที่สุดในเอเชีย ปักหมุด ปีหน้า ยื่นขอมาตรฐานสูงสุดของงานวิ่งในระดับ IAAF Label Road Races เป็นงานแรกของประเทศไทย

นายรัฐ จิโรจน์วิณิชชากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในฐานะผู้อำนวยการจัดงานวิ่งฮาล์ฟมาราธอน “Bangsaen21-2016” เปิดเผยว่า ในปี 2559 นี้ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ของการจัดงาน แต่มีความท้าทายในการจัดงานมาก เนื่องจากมีความคาดหวังในระดับสูงจากนักวิ่งที่สมัครเข้าร่วมงาน ที่ต้องการเห็น และสัมผัสงานวิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งเป็นโจทย์สำคัญที่ทางผู้จัดจะต้องทำการบ้านอย่างหนัก เพื่อให้งานวิ่ง Bangsaen21 สร้างปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ให้กับวงการวิ่งอีกครั้ง ทำให้การวางแผนการจัดงานวิ่งในปีนี้ เราเน้นย้ำในการนำมาตรฐานงานวิ่งระดับโลก มาใช้ในการจัดงาน

งานวิ่งฮาล์ฟมาราธอน Bangsaen21-2016 จึงจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “Road To Asia’s Best Half Marathon” หรือ “การมุ่งสู่ฮาล์ฟมาราธอนที่ดีที่สุดในเอเชีย” ซึ่งครั้งนี้แยกจัดเป็น 2 วัน คือ วันที่ 17-18 ธันวาคม 2559 โดยวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 เป็นการวิ่งในระยะ 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร ส่วนวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 เป็นการวิ่งในระยะ 21.1 กิโลเมตร โดยมีการปล่อยตัวที่บริเวณหน้าโรงแรมบางแสน เฮอริเทจ ซึ่งงานนี้มีการใช้ชิปจับเวลาให้กับนักวิ่งทุกคนในทุกๆ ระยะ นอกจากนี้ยังเพิ่มมูลค่าและจำนวนเงินรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 268,000 บาทและเพิ่มถ้วยรางวัลเป็น 146 ใบ รวมถึงรางวัลพิเศษที่เป็น Talk of the Town ของงานอย่าง ตุ๊กตาลิงแฮมมี มุกก็ ลิงแสนชนแห่งชาติสามมุกที่ปีนี้เพิ่มจำนวนอีกเท่าตัว เพื่อมอบให้กับนักวิ่งขาแรง 100 คนแรกของชายและหญิง

Bangsaen21-2016 เป็นงานวิ่งฮาล์ฟมาราธอนที่ได้มาตรฐานการจัดงานตามที่สหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) กำหนด อันได้แก่ การได้รับการรับรองมาตรฐานระยะวิ่งจาก IAAF และสมาคมมาราธอนและการแข่งขันระยะไกลนานาชาติ (AIMS) เรียบร้อยแล้ว ได้รับการรับรองการจัดการแข่งขันจากสหพันธ์กรีฑาแห่งเอเชีย (AAA) และสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (AAT) การปิดการจราจร 100% ตลอดการแข่งขัน มีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน พร้อมทีมแพทย์เคลื่อนที่และรถฉุกเฉินจากโรงพยาบาลชั้นนำ 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา โรงพยาบาลเอกชล 1-2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา และยังมีทีมอาสาสมัครกว่า 50 คน ที่ผ่านการอบรมด้านการช่วยชีวิตฉุกเฉิน พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าแบบพกพา 10 เครื่องเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับนักวิ่งตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ยังมีการทำประกันอุบัติเหตุ วงเงินรักษาพยาบาล 100,000 บาทให้กับนักวิ่งทุกคน รวมถึงมีการสุ่มตรวจการใช้สารกระตุ้น (Anti-Doping) ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดงานวิ่งของ IAAF Label Road Race ที่งานวิ่งมาราธอนระดับโลกต่างใช้เป็นมาตรฐานในการจัดงาน และเรามีแผนที่จะยื่นขอ Bronze Label ให้กับงาน Bangsaen21 ในทันที หลังจากจบงาน ซึ่งจะทำให้งาน Bangsaen21 เป็นงานวิ่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกดังกล่าว

“งาน Bangsaen21 จัดครั้งนี้เป็นปีที่ 2 โดยเรามีเป้าหมายและแผนงานชัดเจนที่จะยกระดับการจัดงานวิ่งในประเทศไทย ให้ทัดเทียมกับงานวิ่งระดับโลก ปีนี้ถือเป็นหลักไมล์สำคัญที่เราเตรียมผลักดันให้งาน Bangsaen21 ได้รับมาตรฐาน Bronze Label ในปีหน้า ซึ่งเราเชื่อว่างาน Bangsaen21 จะเป็นงานต้นแบบที่จะยกระดับการจัดงานวิ่งของประเทศไทย และจะเป็นแม่เหล็กสำคัญที่จะดึงนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เดินทางมาเข้าร่วมงานวิ่งนี้” รัฐ กล่าว

ด้าน นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข กล่าวเสริมว่า บางแสนเป็นเมืองท่องเที่ยว และมีนโยบายที่จะเป็นต้นแบบของเมืองแห่งการมีสุขภาพดี (Healthy City) ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายมากขึ้น ประกอบกับที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ในเขตบางแสนอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น การปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ การปรับปรุงถนน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่บางแสน เช่น เขาสามมุก ศาลเจ้านาจาให้จื่อ ตลาดอ่างศิลา และชายหาดบางแสน ให้เป็นที่รู้จักทั้งคนไทยและชาวต่างชาติในวงกว้างมากยิ่งขึ้น รวมถึงการต่อยอดเป้าหมายของ Bangsaen21 ให้เป็นงานวิ่งฮาล์ฟมาราธอนที่ดีที่สุดเอเชีย

“เทศบาลเมืองแสนสุขและชาวบางแสนทุกคน ในฐานะเจ้าบ้านรู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสต้อนรับนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในปีนี้มีชาวบ้านจากชุมชนต่างๆ ตื่นตัว และให้ความร่วมมืออย่างมาก โดยมีการออกมาให้กำลังใจนักวิ่งตลอดเส้นทาง ซึ่งถือเป็นสีสันใหม่ของงานในปีนี้ และคาดว่าจะได้รับความร่วมมือจากชุมชนต่างๆ มากยิ่งขึ้นในปีถัดๆ ไป ในด้านร้านค้า ร้านอาหารและที่พักทั่วเมืองบางแสน ต่างพร้อมใจกันต้อนรับนักวิ่งจากทั่วประเทศ ด้วยการเตรียมโปรโมชั่นพิเศษ โดยเฉพาะสิทธิพิเศษให้กับนักวิ่งที่คล่องเหรียญเข้าใช้บริการ ซึ่งจะส่งเสริมให้เป็นกิจกรรมแม่เหล็กเพื่อขอบคุณนักวิ่งที่ให้เกียรติเมืองแสนสุข เราอยากให้ทุกคนมีความสุขกับเมืองแสนสุขของเรา และมุ่งหวังให้งานวิ่ง Bangsaen21 เป็นกิจกรรมใหญ่ประจำปีของชาวบางแสน ตามนโยบาย

Healthy City ตลอดจนการประชาสัมพันธ์บางแสนไปยังกลุ่มนักวิ่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของบางแสนและสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่อีกด้วย” ณรงค์ชัย กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและรายละเอียดเพิ่มเติมงานวิ่งฮาล์ฟมาราธอน “Bangsaen21” ในทุกๆ ปี ได้ที่ www.bangsaen21.com, www.facebook.com/bangsaen21 และ LINE: @bangsaen21